

ĐOÀN NGỌC YẾN NHI LỚP 9A8 – CÔ GÁI “MŨM MŨM” BÚT PHÁ ĐỂ THÀNH CÔNG

Bác Hồ kính yêu khi phát động phong trào “Nghìn việc tốt” đã nói: *“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”*. Cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt, việc tốt” trên cả nước. Rất nhiều trong số đó là các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đoàn Ngọc Yến Nhi - Học sinh lớp 9A8 - Trường THCS Gia Thụy – quận Long Biên cũng xứng đáng là một tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt” để các bạn noi theo.

Dáng người “mũm mũm”, làn da trắng, đôi mắt hiền hậu và sống chan hòa với bạn bè... Đó là những điều có thể thấy ở cô bạn Đoàn Ngọc Yến Nhi. Nhi là một cô bé hiền lành, tốt bụng, điều đáng nói là em luôn biết nhường nhịn các bạn trong lớp nên được các bạn rất tin yêu.

Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ven triền đê sông Đuống, ngoại ô thành phố Hà Nội, gia đình Yến Nhi có ông bà đã nghỉ hưu, bố làm kỹ sư, mẹ làm nhân viên văn phòng, Nhi là chị lớn trong nhà, dưới Nhi còn có em trai 8 tuổi.



Gia đình – nơi truyền cho Yến Nhi ngọn lửa đam mê, tiếp thêm động lực để biến đam mê thành hiện thực

Từ nhỏ Yến Nhi đã thuộc lòng nhiều câu ca dao qua lời ru của bà, những vần thơ thiếu nhi mẹ thường đọc cho em nghe trước khi đi ngủ. Đến năm 4 tuổi, nhờ mẹ hướng dẫn, em đã biết đọc thành thạo, từ đó em cũng dần có tình yêu với các con chữ, đi đường thấy biển quảng cáo treo ven đường là em đọc thành tiếng, không hiểu nghĩa là con hỏi bố mẹ giải thích cho. Cầm tờ giấy hay quyển sách bất kỳ trên tay là em đọc

không biết chán. Ngoài sở thích đọc ra, Nhi cũng rất hay hiểu kỳ tìm tòi sự vật xung quanh, trên đường mẹ đưa đi học, ngồi sau xe mẹ đi trên con đê ngoằn ngoèo, con ngắm nhìn sự vật xung quanh qua lăng kính trẻ thơ, con hay ngây ngô hỏi mẹ: *sao đường này lại gọi là đê, đây là cây gì, đây là hoa gì, sao cây cỏ màu xanh, sao cây tre lại màu vàng...?* Mẹ thường giải đáp thắc mắc của con qua các câu chuyện cổ tích. Mẹ kể cho Nhi nghe về sông Đuống, phía bên kia sông có Đền Gióng, rồi sự tích Thánh Gióng đánh giặc như nào? Nhi ngồi sau rất thích thú và chăm chú nghe. (Theo lời kể lại của chị Thanh – mẹ của Yên Nhi)

Ở nhà, bố Nhi rất thích đọc sách, và có thói quen đọc sách hàng ngày. Biết con gái có niềm đam mê đọc giống mình, bố Nhi đã mua rất nhiều sách, truyện thiếu nhi cho con đọc. Có thể nói bố chính là người dẫn dắt cho Nhi vào với thế giới văn chương, qua những cuốn sách bố mua tặng. Mỗi dịp sinh nhật, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung thu bố mẹ đều mua sách tặng cho Yên Nhi, cứ như vậy, giá sách của Nhi ngày càng dày hơn. Có những bộ sách dài đến chục tập, mỗi tập mấy trăm trang giấy, nhưng Nhi đều đọc hết, không bỏ chữ nào. Đọc xong Nhi đều nhớ được hết nội dung và tóm tắt lại được cho bố mẹ nghe. Sách Nhi đọc thường là sách văn học, Nhi đọc cả văn học Việt Nam cả văn học nước ngoài. Nhà văn Nhi yêu thích nhất là Nguyễn Nhật Ánh, Nhi sưu tầm hầu hết các tác phẩm của ông, bộ sách Nhi yêu thích nhất là “*Kính vạn hoa*”, Nhi đã đọc đi đọc lại bộ sách này mấy lần mà vẫn không biết chán. Cầm quyển sách trên tay Nhi có thể đứng hoặc ngồi đọc hàng giờ, và cảm nhận được tâm trạng của nhân vật trong truyện, đôi khi đọc đến đoạn vui Nhi có thể phá lên cười, hoặc tui nghỉu khi nhân vật buồn. Yên Nhi tranh thủ đọc mọi lúc mọi nơi, đang chơi với bạn, nhưng trên tay vẫn cầm sách mình yêu thích. Đôi khi học xong bài, không có gì đọc, Nhi lấy cả sách kinh tế của bố ra đọc.



Góc đọc sách – Một phần tuổi thơ của Yên Nhi, trong đó có những “Quyển thơ thiếu nhi” được mẹ em tự sưu tập đóng thành quyển sổ nhỏ để đọc cho con nghe

Ham đọc là vậy, nhưng Nhi vẫn hoàn thành việc học của mình một cách xuất sắc. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 9, năm nào Yến Nhi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, học giỏi đều tất cả các môn học. Trong đó môn học Nhi yêu thích nhất là Văn. Yến Nhi thường vận dụng những câu chuyện mình từng đọc để làm dẫn chứng trong phân tích văn. Ở lớp Nhi luôn chăm chú nghe cô giảng bài và luôn được đánh giá là học sinh ngoan, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Về nhà Nhi luôn tự giác học bài, không để bố mẹ phải nhắc. Ở nhà Nhi luôn là con ngoan, đối với em trai, luôn là người chị gương mẫu, biết nhường nhịn, thương yêu em. Ngoài giờ học, Nhi cũng biết giúp đỡ gia đình việc nhà, hướng dẫn em học bài...

Lựa chọn trường THCS Gia Thụy – Nơi chấp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh của quận Long Biên để học tập. Không quản ngại đường xa, bố mẹ vẫn hàng ngày đưa đón Nhi đến trường. Và vẫn với niềm đam mê văn chương, Yến Nhi đã lựa chọn CLB HSG môn Ngữ văn tại trường để theo học. Tiếp nối những chiến thắng vẻ vang của đàn anh, đàn chị khóa học trước, khóa học sinh 2019 – 2023 cùng với Yến Nhi đã nỗ lực hết sức mình để mang lại thêm nhiều đoá hoa Trạng Nguyên tươi thắm gửi tặng các thầy cô từ vòng thi cấp quận đến cấp Thành phố.



Lời an ủi, động viên của nhà trường dành cho học sinh giỏi trước ngày thi

Trong những ngày tháng ôn thi vất vả nhưng cũng chứa đựng muôn vàn niềm vui, Nhi đã tìm thấy một phần thanh xuân của mình trong đó. Từ cái nóng của mùa Hạ đến cái mát mẻ của mùa Thu rồi đi qua sự lạnh giá của mùa Đông, Nhi đã đồng hành cùng các bạn trong đội tuyển vượt qua mọi khó khăn để rồi cùng hái những trái quả ngọt ngào của mùa Xuân. Tin chắc rằng, đây chưa phải là điểm kết thúc mà Nhi sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình mà em đã lựa chọn, chặng đường ấy còn dài, còn gian nan nhưng hào quang mà nó mang lại sẽ vô cùng rực rỡ...

Nhi tâm sự “*Những ngày tháng ôn luyện còn trở nên đặc biệt hơn khi tụi em phải học qua hình thức trực tuyến, cô trò chỉ nhìn thấy nhau qua tấm màn hình máy tính. Dù thế chúng em vẫn được đội ngũ giáo viên không ngại khó khăn, tận tình chỉ dẫn. Các*

bài giảng được làm chín chu, cẩn thận đã thể hiện rõ phong thái làm việc tỉ mỉ, nỗ lực hết sức mình của các thầy, các cô. Những người lái đò ấy đã chăm sóc chúng em, đưa chúng em đi tìm kiến thức và tiến đến bến bờ của thành công. Công sức của thầy cô bao la tựa biển trời, trái ngọt của chúng em hôm nay chứa chất rất nhiều tâm huyết và công sức của của những người cha, người mẹ thứ hai... Nhờ sự điều dắt của các thầy cô mà em đã có được chút thành công ban đầu. Em vô cùng biết ơn các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường đã luôn động viên, sát cánh và tiếp thêm cho em niềm tin chiến thắng. Các thầy cô đã trao cho em cơ hội để em có thể khẳng định bản thân mình và giành vinh quang về cho nhà trường. Em cũng cảm ơn các cô trong Câu lạc bộ đã tận tụy ôn luyện cho chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Và hơn hết, em xin gửi đóa hoa tri ân đến cô giáo Đàm Thị Mai Hương – GV chủ nhiệm và cũng là giáo viên bộ môn Ngữ Văn đã hết lòng dạy bảo, đưa cho em những lời khuyên quý báu. Em hy vọng kết quả này sẽ là bước đệm để em được vươn xa và bay cao hơn nữa, chạm tới ước mơ của bản thân...”



Yến Nhi cùng những đại diện ưu tú của nhà trường và cũng là những người giúp thanh xuân của em trọn vẹn hơn



Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9A8 và cô giáo Đàm Thị Mai Hương - hậu phương vững chắc của Yến Nhi



Hình ảnh cô Đàm Thị Mai Hương – người luôn nâng đỡ, dìu dắt Yến Nhi trên con đường đi đến thành công

Với lời động viên của gia đình, bạn bè và cơ hội các thầy cô trao tặng, Yến Nhi nỗ lực hết mình, em “*đã biến mình thành ngọn lửa để thắp lên ánh sáng của thành công*”. Thành công ấy cũng luôn nhắc nhở em rằng: ***Không được ngủ quên trên chiến thắng! Em cảm thấy bản thân và các bạn cần chăm chỉ, ngày một hoàn thiện bản thân để có thể vượt qua chặng được gian nan, đổ vào trường THPT mong muốn và mang về cho gia đình cũng như nhà trường chiến thắng vinh quang nhất!***



TRƯỜNG THCS GIA THỤY
VINH DANH HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2022 - 2023

GIẢI NHẤT
MÔN NGỮ VĂN



Đoàn Ngọc Yến Nhi - Lớp 9A8



*Thành tích của Yến Nhi trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
năm học 2022-2023*

Đoàn Ngọc Yến Nhi xứng đáng là một tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện để các bạn học sinh học tập và noi theo. Là một giáo viên chủ nhiệm và dạy môn Ngữ văn, tôi mong rằng Nhi sẽ ngày một trưởng thành và tiến xa hơn trong tương lai. Chúc cho tình yêu đối với văn chương sẽ không bao giờ tắt trong “trái tim” của cô học trò “mĩm mĩm”. Chúc Nhi sẽ đạt kết quả cao trong kì thi vào lớp 10 THPT tới đây.

Người viết: cô giáo Đàm Thị Mai Hương